
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 

วันอังคารที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย   ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 

******************************** 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   ๑.๑  แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๑๒๙๘/๒๕๖๑   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑ 
   เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑ สรุปการจัดกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” 

   ๓.๒  ผลการส ารวจอาคารเรียน และการออกแบบห้องปฏิบัติการ 
   ๓.3  การพัฒนาอาจารย์/ บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๓.4  สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ               
          “หนึ่งคณะ  หนึ่งพื้นที่วิจัย” 
   ๓.๕  รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัย
          ราชภัฏพระนคร”   
   ๓.๕  ขอยืนยันสถานที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์
          และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

   ๓.6  สรุปการด าเนินงานคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่
          น ามาจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 
   ๓.7  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัย
          งบประมาณแผ่นดิน (วช.)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
   ๓.๗ พิจารณาบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่มีภาระงานสอน 
   ๓.๘  การจัดงาน “ราชภัฏพระนครมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑” 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   ๔.๑  รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคารภายในมหาวิทยาลัย   
   ๔.๒  สรุปผลการประเมินการอบรมหลักสูตร “จิตบริการและการท างานอย่างสร้างสรรค์” 
   ๔.๓  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
   ๔.๔  การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
   ๔.๕  ขอเชิญชวนให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิ 
   ๔.๖  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากร 
   ๔.๗  แต่งตั้งคณะท างานติดตามการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี 
   ๔.๘  ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 



๒ 

 

   ๔.๙  งานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านพระนคร ‘๖๑   
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

๕.๑  (ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
       ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ต.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑)  
๕.๒  รายงานผลการเข้าประชุมร่วมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
๕.๓  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
๕.๔  ผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐   
๕.๕  การส ารวจความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี  
       (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑ 2 

เมื่อวันอังคารที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น  ๔ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปีการฝึกหัดครูไทย 4 

........................................................................ 
 6 

ผู้มาประชุม 
๑.  รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร    อธิการบดี        ประธานกรรมการ 8 

๒.  รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี      กรรมการ 
๓.  รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร   รองอธิการบดี      กรรมการ 10 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์       รองอธิการบดี        กรรมการ 
๕.  รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์   รองอธิการบดี      กรรมการ 12 

๖.  อาจารย์วีระศักดิ์  บรรณาธรรม    รองอธิการบดี      กรรมการ 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วณิฎา  ศิริวรสกุล    ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 14 

๘.  อาจารย์ณัฐวดี  จิตรมานะศักดิ์   ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 
๙.  อาจารย์ภูมิพัฒน์  ตระกูลทัศน์เจริญ  ผู้ช่วยอธิการบดี      กรรมการ 16 

๑๐.  รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
      และสังคมศาสตร์      กรรมการ 18 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบตระกูล  สุชาติ  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี      กรรมการ 20 

๑๒. อาจารย์ประกาศิต  โสไกร   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   กรรมการ 
๑๓. อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ      กรรมการ 22 

๑๔. อาจารย์ชินวงศ์  ศรีงาม   ผู้อ านวยการวิทยาลัยนานาชาติพระนคร กรรมการ
๑๕. อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ 24 

และงานทะเบียน      กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 26 

๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการ 
๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล  ป้อมสถิตย์ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 28 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ     กรรมการ 
๑๙. อาจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ          กรรมการ 30 

๒๐. นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร  รักษาการผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 32 

๒๒. นางสาวปิยะวดี  หิริกมล  ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 34 

๒๔. นางรัชนีวรรณ์  ทาบุญ  ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นางจ าปี  บุดดา   ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 36 

๒๖. นายสมประสงค์  โชคลาภ  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
     กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 38 



 

๒ 

 

 
๒๗. นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย   ผู้ช่วยเลขานุการ 2 

๒๘. นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 4 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  สดสี  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 6 

๒.  อาจารย์ประเทืองสุข  ยังเสถียร  ผู้ช่วยอธิการบดี     กรรมการ 
๓.  อาจารย์ดิเรก  พรสีมา    คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู   กรรมการ 8 

๔. อาจารย์สถาพร  ปกป้อง   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
๕. นางสาวธนกมล  ธาราวุฒิ         ผู้ช่วยเลขานุการ 10 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 12 

๑.  นางนภัทร  พลเทพ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒.  นางสาวสุจิตรา  ค าสัมฤทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  14 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐  น.    16 

รองศาสตราจารย์เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  อธิการบดี  กล่าวเปิดการประชุม  จากนั้นจึงมอบหมายฝ่าย
เลขานุการด าเนินการตามระเบียบวาระต่อไป 18 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 20 

 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้ได้รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน ดังนี้   
๑) พิธีวางพวงมาลา  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  22 

๒) พิธีเปิดศูนย์ควบคุมสั่งการ โครงการพ้ืนที่ความปลอดภัย (Safety Zone)  ณ อาคาร
เก่า ธนาคารทหารไทย  24 

๓) พิธีเปิดงานวันระพี  เพ่ือเป็นการน้อมร าลึกถึงพระบิดาทางด้านกฎหมาย  ซึ่งจัดขึ้น ณ 
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  26 

   
๑.๑ แจ้งค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๑๒๙๕/๒๕๖๑ 28 

 เลขานุการที่ประชุม แจ้ง เรื่อง ค าสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ ๑๒๙๕/๒๕๖๑  ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยพ้นจากต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามเอกสารแนบ   30 

 ประธาน แจ้งให้ทราบว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองสุข  ยังเสถียร  ได้ขอลาออกจากต าแหน่ง
ผู้ช่วยอธิการบดี เนื่องจากมีปัญหาทางด้านสุขภาพ 32 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 34 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่  ๗/๒๕๖๑   
 เลขานุการที่ประชุม  เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตรวจรายงานการประชุม                    36 

ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  จ านวน  ๒๗  หน้า  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  ๗/๒๕๖๑  โดยมีข้อแก้ไขดังนี้   38 



 

๓ 

 

 หน้าที่ ๑๐    บรรทัดที่ ๕  “จะมีการปรับ”  แก้ไขเป็น  “ไดม้ีการปรับ” 
 หน้าที่ ๒๖    บรรทัดที่ ๓๕ “ตามตสิภา” แก้ไขเป็น “ตามมติสภา”  2 

 หน้าที่ ๒๖    บรรทัดที่ ๓๖ มติที่ประชุม “ทราบ มหาวิทยาลัยไม่มีศูนย์นอกที่ตั้งที่จะถอนจัดตั้ง”    
     แก้ไขเป็น  มติที่ประชุม “ทราบ มหาวิทยาลัยไม่มีศูนย์นอกที่ตั้ง  4 

      มอบผู้เกี่ยวข้องประสานแจ้ง สกอ.” 
    6 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑ สรุปการจัดกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” 8 

 ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมว่า จากการจัดกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” เมื่อ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงาน และ10 

ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายที่ช่วยกันด าเนินการให้งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี   
อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รายงานที่12 

ประชุมว่า  พันเอกเปี่ยมพงศ์  อินทร์แย้ม  เลขานุการองคมนตรี  พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  ได้เข้ามา
ตรวจสถานที่ก่อนวันงาน และได้มีการรายงานให้ ทราบเบื้องต้นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครได้มีการ14 

เตรียมการไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  องคมนตรี  ได้ฝากข้อความผ่านเลขานุการ
ว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นศูนย์กลาง และ16 

เป็นที่ตั้งในการจัดงานในส่วนกลางที่รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง ๓๘ แห่ง ต่อไป   
ประธาน แจ้งที่ประชุมว่า  เพื่อความสะดวกของทุกหน่วยงาน และความสะดวกในการเดินทางของ18 

แต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้น การจัดงานที่มีความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง     อยากให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเป็นสถานที่หลักในการจัดงาน  และขอขอบคุณ รองอธิก ารบดี  ผู้ช่วย20 

อธิการบดี  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก/ สถาบัน  ผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้อ านวยการกองพัฒนา
นักศึกษาที่น านักศึกษามาเข้าร่วมงาน “ราชภัฏอาสา ท าความดีเพ่ือแผ่นดิน”  ถึงแม้มหาวิทยาลัยจะมีเวลา22 

ในการเตรียมงานจะเป็นระยะเวลาอันสั้น แต่ก็สามารถจัดงานได้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีก าหนดไว้  
มติที่ประชุม ทราบ 24 

 
  ๓.๒  ผลการส ารวจอาคารเรียน และการออกแบบห้องปฏิบัติการ 26 

 นายสมประสงค์  โชคลาภ   ปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม รายงานที่ประชุมว่า  การจัดท าแบบอยู่ระหว่างการประสานกับ อาจารย์พรชัย  ตามถิ่นไทย  28 

เมื่อได้ข้อยุติแล้วกองอาคารสถานที่ฯ จะน าเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป   
มติที่ประชุม ทราบ 30 
  

  ๓.3  การพัฒนาอาจารย์/ บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 32 

 ประธาน แจ้งว่า  จากการประชุมครั้งก่อนได้แจ้งว่ามีอาจารย์ที่อยู่ระหว่างการกระบวนการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจ านวน  ๗๒  คน อยากทราบว่าขณะนี้มีอาจารย์ที่ได้รับการก าหนดต าแหน่งฯ34 

แล้วกี่คน   
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี   รายงานว่า  จากการประชุมและมีมติที่36 

ประชุมให้คณบดีทุกคณะน าไปปฏิบัติและแจ้งให้อาจารย์ที่สังกัดคณะทราบ การด าเนินการในแต่ละครั้งใช้
เวลาพอสมควร  จากในช่วงเวลา ๓-๔ เดือน ที่ผ่านมา ทั้ง ๗๒ คน   ยังไม่มีผู้ได้รับการก าหนดต าแหน่งทาง38 

วิชาการ   เนื่องจากผู้ที่ได้รับการตรวจเอกสารและผ่านไปจนถึงผู้ทรงคุณวุฒินั้นต้องมีเสียงเป็นเอกฉันท์  ซึ่ง



 

๔ 

 

จะต้องประสานให้ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมพร้อมกัน ถ้ามีมติไม่ผ่านก็คือต้องเริ่มต้นใหม่  แต่ถ้ามีมติให้โอกาส
แก้ตัว คือ ต้องแก้เอกสารดังกล่าวภายใน ๙๐ วัน  จึงใช้เวลานานพอสมควรในการเข้าสู่ต าแหน่งทาง2 

วิชาการ ซึ่งจะมีเวลาในการอ่านเอกสารประมาณ ๖๐ วัน  เมื่อผลการประเมินการสอนผ่านแล้ว ต้องเสนอ
ต่อคณะกรรมการภายใน ๕๐ วัน  ซึ่งอยู่ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ว่าด้วยการเข้าสู่ต าแหน่ง4 

ทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖  ประกาศ  ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ประธาน แจ้งว่า ตามข้อบังคับใหม่การตรวจผลงานต้องผ่านคณบดี  จึงต้องช่วยกันพิจารณา6 

ตรวจสอบเพราะเอกสารที่ส่งไปตรวจนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านมีเกณฑ์การตรวจไม่เหมือนกัน และอาจมี
ความเห็นไม่ตรงกัน บางกรณีผ่านทุกคนแต่มีการกลับไปแก้เอกสาร เอกสารประกอบการสอนกับค าสอน  8 

ไม่ใช่ต าราแต่เมื่อมีการแก้ไขไปหลายครั้งจนกลายเป็นต ารา หรือเพ่ิมมาเป็นต าราเลย ต้องท าความเข้าใจ
เพราะเคยผ่านการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์แล้ว เมื่อครั้งที่เป็นผู้บริหาร ท างานและ10 

สอน ท าผลงานทางวิชาการควบคู่ไปด้วย บางครั้งการตรวจเอกสารภายในของมหาวิทยาลัยนั้นกลับยากกว่า
หรือรายงานไม่ถูกต้อง จึงขอให้คณบดีช่วยกันพิจารณา ตรวจสอบ  ซึ่งคณบดีจะมีความเป็นธรรม เพ่ือ12 

ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ในคณะเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ปัญหา ต ารา เอกสารอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ย้อนหลังไป ๓-๔ เดือน การตรวจสอบว่าปัญหาเกิดข้ึนตรงไหน จุดไหน อยู่ที่ใคร  เอกสารการวิจัย14 

ต้องไปสอดรับกับสาขาด้วย  
 รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี   แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อวันพุธที่ ๑๙ 16 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการการเขียนหนังสือและต าราเพ่ือ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร  ณ ห้องประชุม ชั้น ๓  อาคาร18 

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการนั้น  โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เสนาะ  ติเยาว์  ได้บรรยาย 
เรื่อง การเขียนหนังสือและต าราอย่างมีคุณภาพ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้เข้ารับฟังในวันนั้นจะมีทั้งผู้20 

ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่อ่าน ทราบปัญหาว่า ผู้พิจารณาผลการสอนไม่
เข้าใจวิธีการพิจารณาว่า การท าเอกสารประกอบการสอนเหมือนต ารา แต่ท าต ารากลับเหมือนเอกสารการ22 

สอน ต้องให้ผู้อ่านและผู้ประเมินมาร่วมรับฟังด้วย บางกรณีที่มีการร้องเรียน ในกรณีผู้อ่านและผู้ตรวจให้
ผ่านแล้ว ซึ่งตามหลักที่จะผ่านได้ต้องมีเอกสารซึ่งมีคณบดีเป็นอนุกรรมการ ส่งผลการปร ะเมินที่มี24 

คณะกรรมการทั้ง ๓ ท่าน ลงนามในเอกสารเพ่ือเป็นหลักฐานแล้วน าเอกสารนี้เข้า กพว. ให้เห็นชอบ จึงจะ
ผ่านได้  บางครั้งเอกสารตรวจแล้วเรียบร้อย แต่การลงนามในเอกสารนั้นไม่ครบ ตามมติของ กพว. ให้26 

ติดตามการท างาน ให้ท่านส่งเอกสารการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา  ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านจะส่งเอกสาร  
ซึ่งต้องด าเนินการตามเอกสารทั้ง ๔ ข้อ ดังนี้   28 

๑. ส ารวจว่า อาจารย์ที่อยู่ระหว่างการส ารวจผลการสอนผู้ใดต้องส่งผลงานการวิจัย  ต ารา ตาม
ประกาศ กพว. ปัจจุบัน 30 

๒. ส าหรับอาจารย์ที่จะส่งผลการประเมิน ตามข้อ ๑  ขอให้ส่งผลการประเมินพร้อมเอกสารการ
สอน พร้อม กพอ. ๐๓  ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑   32 

๓. ผู้ที่ถูกประเมินผลการสอน และไม่ประสงค์ขอส่งผลการสอนตามเกณฑ์เดิมขอให้ท าหนังสือแจ้ง
ขอยกเลิกผลประเมินการสอน เพราะเม่ือประเมินตามเกณฑ์ใหม่ต้องส่งผลประเมินการสอนใหม่  34 

๔. อาจารย์ที่ผ่านการประเมินผลการสอน แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารพร้อม กพอ. ๐๓ ขอให้ด าเนินการ
ส่งภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑   36 

ประธาน แจ้งว่า ถ้าไม่ผ่านก็จะท าให้มีปัญหา ซึ่งอาจท าให้อาจารย์ไม่ครบตามหลักสูตร  
มติที่ประชุม รับทราบ   38 
 



 

๕ 

 

  ๓.4  สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ               
“หนึ่งคณะ  หนึ่งพื้นที่วิจัย” 2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม
ว่า  เมื่อวันที่ ๓-๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสังเคราะห์4 

งานวิจัยภายใต้โครงการวิจัย หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่วิจัย  ณ บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท อัมพวา  อ.บางคนที   
จ.สมุทรสงคราม  ซึ่งมีการถอดบทเรียน เช่น ตัวการสร้างงานวิจัยเชิงพ้ืนที่การวิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  6 

ของแต่ละคณะที่มีเนื้อหาแตกต่างกัน รวมทั้งการสร้างทีมงานและระบบกลไกของแต่ละคณะ  ซึ่งจะมีผล
การสรุปและการพัฒนาวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยต่อไป  และในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ การจัด8 

กิจกรรมถอดบทเรียน Research impact (1F1A-7sea) ภายใต้โครงการวิจัยหนึ่งคณะหนึ่งพ้ืนที่วิจัย ณ 
ห้องประชุมนนทบุรี ชั้น ๖ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เชิญตัวแทนชุมชนมาร่วมประชุม มีการ10 

จัดเวทีและให้ตัวแทนของแต่ละคณะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันพร้อมกับมหกรรมงานวิชาการ  
    รองศาสตราจารย์จิตราภา  กุณฑลบุตร  รองอธิการบดี  แจ้งว่า จากการประชุมสืบเนื่องของ 12 

ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว  มีผู้สมัคร ๔๐ คน แต่เข้าร่วมงาน ๑๓ คน  อาจารย์บางท่านซึ่งไม่เคยเป็น
หัวหน้าโครงการ จึงต้องสนใจกลุ่มนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากอยากให้ท าผลงานวิจัยเพ่ือที่จะได้เป็นหัวหน้า14 

โครงการช่วยพัฒนารุ่นต่อ ๆ ไป   ร้อยละ ๖๐  เป็นการพัฒนาด้านพ้ืนที่ ส่วน ร้อยละ ๒๐  เป็นการตอบ
ค าถามหรือนโยบาย ขอให้สถาบันวิจัยและพัฒนาพยายามช่วยให้ค าแนะน าให้เพ่ืออาจารย์ลงพ้ืนที่ เช่น จ.16 

นนทบุรี  จ.นครนายก  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี  และกรุงเทพมหานคร (โซนเหนือ)  ในการลงพ้ืนที่วิจัยนั้นท า
ให้เห็นความต้องการของชุมชน  เช่น การแปรรูปสินค้า ซึ่งแต่ละคณะต้องพิจารณาประโยชน์ของประชาชน18 

เป็นหลัก และได้จัดประชุมมา เมื่อ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี ชั้น ๘  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ  เรื่อง  รายงานการลงพ้ืนที่รับผิดชอบและการพัฒนาโจทย์งานวิจัย และแนวทาง20 

การพัฒนาการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน ๔ พ้ืนที่รับผิดชอบ  จ.นนทบุรี  จ.นครนายก  อ.ชัยบาดาล จ.
ลพบุรี  และกรุงเทพมหานคร (โซนเหนือ)   22 

 ประธาน แจ้งว่า  งบประมาณของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๓ ส าคัญมาก ทปอ. ได้มี
หนังสือเวียนเพ่ือให้ด าเนินการตามพระราโชบาย ตามยุทธศาสตร์ และประสานกับส านักงบประมาณ  ตาม24 

หลักของการวิจัย จะมีวิจัยสถาบัน  วิจัยวิชาการ  วิจัยลงพ้ืนที่  ซึ่งจะต้องมีการกระจายงานโดยให้สาขาเป็น
หลัก ขณะนี้แต่ละสาขาไม่มีการกระจายงาน และบางสาขาจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพ บางสาขาไม่สอดรับกับ26 

ความต้องการของชุมชน  ดังนั้นเราจะยึดแต่ผู้สอนและงานวิจัยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องรวมถึงผู้บริโภคและผู้ใช้  
สาขาวิชามีจ านวน ๘๘ แต่จะมีสาขาไหนบ้างที่สามารถรวมกันได้ เพราะจะท าให้ปัญหาของบุคลากรลดลง 28 

ถ้าอาจารย์ไม่ผนึกก าลังกันที่เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่น หากไม่เคยท าหลักสูตรจะไม่เข้าใจ เช่น หลักสูตร 
หลักสูตรหนึ่งจะสามารถแยกออกมาเป็นกลุ่มแล้วแต่ว่าจะเลือกกลุ่มดิ่ง  กลุ่มคู่ หรือกลุ่มรวมก็ได้  แต่ละคน30 

สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเข้ากลุ่มไหน จะท าให้แยกกลุ่มการเรียนซึ่งจะท าให้นักศึกษาที่เข้าเรียนมีจ านวน
น้อยลง  อาจจะท าให้เกิดปัญหาตามมา  จะต้องประชุมกันว่ามีทั้งหมดกี่สาขาที่มีความต้องการ หรือปัญหา32 

การเกิดจากความผิด และต้องพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย และครูของโรงเรียน  ดังนั้นงานวิจัยต้องกระจาย
ไปทุกคณะ แต่ละคณะก็ต้องกระจายไปยังสาขา  หากเราท างานวิจัยเพ่ือจะขอผลงานนั้น มันไม่ใช่เป้าหมาย34 

ที่แท้จริง แต่ถ้าคุณภาพการศึกษามันเติบโตได้ อาจารย์ก็จะมีพลังในการท างานให้สาขานั้นเข็มแข็ง  ซึ่งเป็น
เรื่องส าคัญของสาขา  36 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 38 



 

๖ 

 

  ๓.๕  รายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”   2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  รายงานว่า ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”  ซึ่งแบ่งเป็น ๒ รุ่น  ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ 4 

พฤษภาคม ๒๕๖๑ และ ระหว่างวันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ ห้องประชุมกิจจาทร ๑  ชั้น ๔  อาคาร 
ปิยะมหาราช  คณะกรรมการได้มีการสรุปผลการประชุมว่าควรให้มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้เสนอ6 

อธิการบดีขอจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสร้างสื่อและใช้สิ่งแวดล้อมดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ไร้ขอบเขต”  ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ  ห้องสัมมนา ๔ อาคารปฏิบัติการรวมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 

(อาคาร ๒๗ ชั้น ๔)  และได้ท าบันทึกแจ้งไปทุกคณะแล้วเรียบร้อย      
มติที่ประชุม ทราบ 10 

 
  ๓.๕  ขอยืนยันสถานที่ประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ คณะ12 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  รายงานว่า  ได้ด าเนินการจัดสอบให้กับ14 

บุคลากรของกระทรวง ICT  ซึ่งมีการจัดสอบทั้งหมดด้วยกัน ๓ สาขาดังนี้  ๑) สาขาเครือข่ายความปลอดภัย 
อาชีพช่างสนับสนุน ช่างเทคนิคสนับสนุน  ๒) ซอฟท์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักวิเคราะห์ออกแบบ16 

ระบบ และ  ๓) การบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ  ซึ่งอยู่ในกระบวนการ
ด าเนินการ  ตามก าหนดการแล้วต้องจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  แต่เนื่องจากว่ามี18 

บุคลากรเข้าสอบเป็นจ านวนมากในบางสาขา ก าหนดสอบจากวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  มาเป็นวันที่ ๒๙ 
สิงหาคม ๒๕๖๑  ซึ่งท าให้มีการสอบภายในวันเดียวไม่เสร็จ จึงต้องท าให้มีการจัดสอบเพ่ิมอีก ๑ วัน   20 

 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ด าเนินการสอบและเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)  ซึ่งในการสอบแต่ละครั้งจะมีเงินสนับสนุนการด าเนินการ22 

ของในมหาวิทยาลัย เช่น มีคนสอบจ านวน ๑๕ คน  ค่าสนับสนุนการสอบ ประมาณ ๒,๐๐๐ บาท  จะได้รับ
เงินสนับสนุนประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท  เป็นค่าใช้จ่ายการจัดอบรม ร้อยละ ๘๐ คิดเป็น ๒๔,๐๐๐ บาท  24 

โดยต้องจ่ายค่าสอบให้ สคช. คืนไปคนละ ๓๕๐ บาท  ถ้ามีผู้สมัครสอบ ๑๕ คน  จะได้รับเงิน ๒๔,๗๕๐ 
บาท ร้อยละ ๘๐ คือ ๑๙,๘๐๐ บาท  ค่าด าเนินการสอบ ๘,๖๐๐ บาท  จะเหลือเงิน ๒,๒๐๐ บาท ในกรณี26 

ที่มีผู้เข้าสอบ ๑๕ คน  แต่ถ้ามีผู้มาสอบ ๒๐ คน  จะมีเงินเหลือ ๕,๘๐๐ บาท  มีผู้เข้าสอบ ๒๕ คน  จะมีเงิน
เหลือ ๙,๔๐๐ บาท  มีผู้สอบ ๓๐ คนข้ึนไป จะมีเงินเหลือ ๑๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง  ตามสัดส่วนของผู้เข้าสอบ   28 

 ขณะนี้ก าลังด าเนินการจัดสอบให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ICT  ซึ่งก าหนดไว้ประมาณ ๑๘๐ คน 
ได้จ านวนผู้เข้าสอบแล้ว ๑๒๐ คน  จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวให้ที่ประชุมพิจารณา 30 

 ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๕๖  ต้องอยู่ในกรอบของ
ข้อบังคับ  ถ้าอยู่ในข้อบังคับ คณะกรรมการก็พิจารณาตามข้อบังคับ  32 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยภัฏพระนคร เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการด าเนินการสอบและเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner)  โดยมอบ ผศ.เดช  บุญประจักษ์  เสนอขอ34 

อนุมัติลงนามในประกาศต่อไป 
 36 



 

๗ 

 

  ๓.6   สรุปการด าเนินงานคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่น ามาจัดตั้งกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย 2 

อาจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  รายงานที่ประชุมว่า  ใน
นามตัวแทนประชาคมพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ขอกราบขอบพระคุณประธานและ4 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ได้ร่วมกันพิจารณาในเรื่องเงินคืนของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีมติ 
ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือด าเนินการต่อไป 6 

ประธาน กล่าวว่า  จากการประชุมครั้งก่อน มีมติอนุมัติเห็นชอบการคืนเงินส่วนเพ่ิมของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ซึ่งจะการเกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ  จึงต้องพิจารณารายละเอียดว่าจะต้องแก้ไขข้อบังคับ8 

อย่างไรเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติราชการ       
มติที่ประชุม ทราบ 10 

 
  ๓.7 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัย12 

งบประมาณแผ่นดิน (วช.)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์  จักรกรณ์  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  รายงานที่ประชุม14 

ว่า  ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน (วช.)  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากมติที่ประชุมครั้งก่อนนั้น ได้ให้คณะกรรมการฯ น าไปศึกษา16 

และพิจารณา และหากมีข้อเสนอแนะให้แจ้งกลับสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ซ่ึง
ไม่มีการแก้ไขอย่างไร ซึ่งหากไม่มีข้อแก้ไขแล้วจะขอน าเสนอเพ่ือพิจารณาลงนามในประกาศฯ ต่อไป  18 

 ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า การให้ทุนวิจัยหลักการมีอยู่แล้วในเชิงนโยบาย การลงพ้ืนที่  การวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับวิชาการซึ่งต้องอยู่ในห้องปฏิบัติการ ค้นหา ทดสอบความรู้ใหม่ ๆ  การไปลงพ้ืนที่ต้องตรงกับ20 

พ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ อาจท าให้เกิดปัญหา แต่ถ้าวิจัยสถาบันเป็นการบริหารระบบและการจัดการ หรือการ
แก้ปัญหาในงาน  โดยสามารถกระจายไปตามหน่วยงานได้ ถ้าสาขายังไม่มีงานวิจัยทางคณะก็ต้องช่วยให้22 

สาขาในคณะเข้มแข็งขึ้น  ซึ่งเป็นไปตามพระราโชบายตามประกาศฯ ยุทธศาสตร์ และตาม พรบ. 
มติที่ประชุม มอบสถาบันวิจัยและพัฒนา เสนอประกาศฯ พิจารณาลงนามต่อไป 24 

 
  ๓.๗ พิจารณาบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่มีภาระงานสอน 26 

 รองศาสตราจารย์สุพจน์  แสงเงิน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รายงานที่ประชุม
ว่า หลังจากที่ได้หารือกับอธิการบดีและรองอธิการบดีไปแล้ว คณะได้มีการประชุม มอบให้สาขาไป28 

ด าเนินการต่อ และก าลังสรุปเพื่อน าเสนอให้มหาวิทยาลัยทราบ  
 ประธาน กล่าวเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานที่จัดตารางสอน คือ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 30 

ซึ่งมีคณะกรรมการวิชาการพิจารณาเบื้องต้น  ซึ่งจะต้องผ่านตามล าดับขั้นตอนและมีการตรวจสอบได้  
ยกตัวอย่าง มีอาจารย์พิเศษ กับอาจารย์ประจ า โดยมีระเบียบฯ ก าหนดไว้ว่าการสอนเกินชั่วโมงท่ีก าหนดจะ32 

ได้รับค่าตอบแทน  แต่หากการสอนต่ ากว่าชั่วโมงที่ก าหนดจะท าให้ไม่มีภาระการสอน คณะกรรมการ
วิชาการจึงต้องก ากับดูแล และตรวจสอบเบื้องต้น  เช่น ประกาศ กพอ. เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘  แต่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 34 

มีการเตือนไว้ว่า อาจารย์พิเศษจะต้องสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐  โดยน าเสนอกรรมการวิชาการ โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน อาจารย์พิเศษจะต้องน าเสนอในคณะกรรมการที่ประชุมสภาคณาจารย์  แล้วจะ36 

สอนเกิน ร้อยละ ๕๐ ไม่ได้  ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ผู้ที่สอนเกินจะมีปัญหา และมีการเบิกค่าสอนให้ผู้ที่
สอนเกินไปแล้วประมาณ ๑๗๐ คน/เทอม  ให้ปรับสอนได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ เท่านั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ38 



 

๘ 

 

หลักสูตร จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น  ควรมอบให้คณะกรรมการวิชาการกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนว่า
สอนได้หรือไม่ได้ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม2 

วิชาการและงานทะเบียน และเสนอ รองศาสตราจารย์วรนุช  แจ้งสว่าง  รองอธิการบดี  ต้องด าเนินการตาม
ขั้นตอน ให้ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับฯ  ที่ก าหนดไว้ 4 

มติที่ประชุม ทราบ  
 6 

  ๓.๘  การจัดงาน “ราชภัฏพระนครมินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑” 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  รายงานว่า  การจัดงาน “ราชภัฏพระนคร8 

มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑”  ณ วิทยาลัยชัยบาดาลพิพัฒน์  จ. ลพบุรี  ซึ่งก าหนดขึ้นในวันที่ ๑๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น  ได้มีตัวแทนคณะกรรมการจัดงานเดินทางไปส ารวจสถานที่และก าหนด10 

เส้นทางเรียบร้อย และอยู่ระหว่างข้ันตอนการออกแบบแผนผัง การออกแบบเสื้อและการประชาสัมพันธ์การ
จัดงาน  12 

มติที่ประชุม ทราบ  
 14 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ   
  ๔.๑  รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของอาคารภายในมหาวิทยาลัย 16 

 นายสมประสงค์  โชคลาภ  ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อมรายงานที่ประชุมว่า  กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ได้จัดท าข้อมูลการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง  18 

๕ ปี  ซึ่งจะเห็นว่าค่าไฟฟ้าในแต่ละปีจะสูงขึ้นเรื่อยๆ และในปี ๒๕๖๐  ค่าไฟฟ้าอยู่ที่  ๔๐  ล้านบาท  โดย
ขอน าเสนอการใช้ไฟฟ้าของปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑  มาเปรียบเทียบซึ่งจะเห็นว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า20 

ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไม่มีการเปลี่ยนแปลง  มีอัตราการใช้ไฟฟ้าค่อนข้างคงที่เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างปี ๒๕๖๐ กับปี ๒๕๖๑  ย้อนไปเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๐  ค่าไฟฟ้าอยู่ที่  22 

๒๕  ล้านบาท  และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ก็เช่นกันค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่  ๒๔.๙  ล้านบาท  และใน ๔ เดือน
หลังค่าไฟฟ้าจะเพ่ิมขึ้นประมาณ  ๑๕  ล้านบาท  ซึ่งหากรวมแล้วจะอยู่ที่   ๔๐  ล้านบาท  ซึ่งใน24 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ประมาณการค่าไฟฟ้าก็จะอยู่ที่  ๔๐  ล้านบาทเช่นกัน 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  กลุ่มผู้ใช้บริการคาดว่าจะลดลงแต่ค่าใช้จ่าย26 

ไม่ได้ลดลงแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ งบประมาณค่าไฟฟ้าได้รับการจัดสรรมาเพียง  ๑๑  ล้านบาท  เป็นเวลากว่า 
๑๐ ปี ซึ่งรัฐบาลจะไม่จัดสรรเพ่ิม  ส าหรับค่าไฟฟ้า  ๔๐  ล้านบาท ร้อยละ  ๕๐  จะเป็นเรื่องการใช้28 

เครื่องปรับอากาศ ซึ่งในมหาวิทยาลัยมีเครื่องปรับอากาศมากกว่า ๑,๐๐๐  เครื่อง  และมีอายุการใช้งาน  
๑๐ ปีขึ้นไป  ซึ่งจะกินไฟมาก  จึงได้เสนอของบประมาณจากเงินคงคลัง ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙  ปีละ  ๑๕  ล้าน  30 

๓  ปีต่อเนื่อง  เพ่ือจัดหาเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนเครื่องเดิมเพ่ือให้ค่าไฟฟ้าลดลงอย่างน้อยลดเหลือ
ร้อยละ ๒๐ – ๒๕  จากปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จนถึงปัจจุบันได้รับอนุมัติงบประมาณเพียง  ๒๕  ล้านบาท  32 

มหาวิทยาลัยได้เสนอของบประมาณ ๒ โครงการ  คือ ๑. เครื่องปรับอากาศ  และ ๒. แสงสว่าง  ได้รับการ
ประเมินจากคณะกรรมการสูงถึงร้อยละ ๙๗  แต่ปรากฏว่าไม่ผ่าน  จึงได้มีการประสานและด าเนินการติดตั้ง34 

โซล่าลูฟที่อาคาร  ๒๗  และอาคารพุทธวิชชาลัย  คาดว่าค่าไฟฟ้าจะลดลงประมาณ  ๔  ล้านบาท  เนื่องจาก
รายได้ลดลงจะต้องมีการร่วมมือกันเพ่ือลดค่าใช้จ่าย และควรออกเป็นนโยบายเพ่ือให้หน่วยงานร่วมกัน36 

รับผิดชอบอาคารของแต่ละหน่วยงาน   



 

๙ 

 

 ประธาน  กล่าวว่า  เป็นเรื่องที่ส าคัญ  เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา            
จะเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพย์สินคุ้มค่าหรือไม่  ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ห้องเรียนห้องพักอาจารย์  2 

การใช้เครื่องปรับอากาศ   ที่ได้ด าเนินการส ารวจไม่ได้เป็นการจับผิดแต่อย่างใด  เป้าหมายคือท าอย่างไรให้
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  ปีงบประมาณต่อไปมอบกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  4 

และกองนโยบายและแผน  ของบประมาณเพ่ือปรับปรุง  ๔  อาคารโดยให้เสร็จภายใน ๑ ปี  ๑.  หอประชุม
พิฆเนศวรหากรื้อจะไม่คุ้มหากปรับปรุงก็สามารถใช้งานได้  ๒.  อาคาร  ๕  อาคาร  ๖  และอาคารโรงเรียน6 

มัธยมสาธิตฯ  ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดให้มีสภาพเหมือนเดิมจัดไว้เป็นห้องเรียนและกิจกรรม  และอาคาร  
๒๒  จะมอบให้เป็นความรับผิดชอบของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอให้น าไปปรับค่า8 

ไฟฟ้าก็จะลดลง  และจะเป็นห้องเรียนกับห้องพักอาจารย์ที่ชัดเจนขึ้น 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ขอฝากดูแลอาคารคหกรรมศาสตร์ 10 

เนื่องจากเวลาฝนตกน้ าจะขังและดันขึ้นมาเพราะข้างล่างเป็นโพรง  และอาคาร  ๙  อาคารศูนย์สิ่งแวดล้อม  
ทีใ่ช้เครื่องปรับอากาศเครื่องเก่าที่ถอดมาจากอาคารอ่ืน   12 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  อาคารด้านหลังโรงแรมพระนครแกรนด์วิว 
ขณะนี้อยู่ขั้นตอนการของบประมาณเพ่ือปรับปรุง  ส าหรับเรื่องการใช้ไฟฟ้าจะมอบกองอาคารสถานที่และ14 

สิ่งแวดล้อมด าเนินการต่อในการหาข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน  ๔  
เดือนนี้ว่าเพราะเหตุใดค่าไฟฟ้าจึงสูงขึ้นมากจะได้หาวิธีแก้ไขและควบคุมต่อไป  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ16 

เรื่องเครื่องปรับอากาศแล้วในงบประมาณ ๑๕  ล้านบาท  ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการจัดหาตามระเบียบฯ 
โดยงานพัสดุ  กองคลัง  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม  ๒๕๖๑  จะขอมติที่ประชุมว่าจะขอไม่ให้18 

น าเครื่องปรับอากาศที่ปลดจากอาคารอ่ืนมาใช้อีก  เพราะเคยมีเหตุการณ์ว่าเมื่อปลดเครื่องปรับอากาศจะมี
ผู้มาขอใช้ต่อ  หากเป็นเช่นนี้มาตรการเรื่องการลดค่าไฟฟ้าก็จะเป็นไปไม่ได้   20 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ในช่วงปิดภาคการศึกษา           
การใช้ไฟฟ้าจะใกล้เคียงกันทุกปี  แต่หลังจากเดือนมิถุนายนทีม่ีการเปิดภาคการศึกษาการใช้ไฟฟ้าก็จะสูงขึ้น22 

ไปจนถึงเดือนกันยายน  ต่อมามีการสอบในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  และต่อจากนั้นจะเข้าสู่ฤดูหนาว         
ซึ่งอากาศจะไม่ร้อน  กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้าก็จะออกมาเป็นเช่นนี้  ทุกปีงบประมาณแผ่นดินจะถูกตัดลด24 

ร้อยละ  ๕  หากปี ๒๕๖๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณ  ๑๑  ล้านบาท  ปีต่อไปก็จะได้รับงบประมาณ  ๑๐  
ล้านกว่าบาท  จึงต้องช่วยกันประหยัดไม่เช่นนั้นจะต้องน าเงินรายได้มาสมทบ 26 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  หากด าเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชุด
ใหม่เสร็จเรียบร้อย ค่าไฟฟ้าจะลดลงซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปลายปี 28 

 ประธาน  กล่าวว่า  มอบให้กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือหาวิธี
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยน าตัวแทนจากทุกหน่วยงานร่วมกัน   30 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 32 

  ๔.๒  สรุปผลการประเมินการอบรมหลักสูตร “จิตบริการและการท างานอย่างสร้างสรรค์” 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี   รายงานที่ประชุมว่า  ตามที่34 

มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรมหลักสูตร “จิตบริการและการท างานอย่างสร้างสรรค์”  รุ่น  ๓  เพ่ือเพ่ิมทักษะ
และสมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความ36 

รับผิดชอบของตนในการปฏิบัติงานตามต าแหน่งต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่  ๓๐ มิถุนายน – ๑ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระบารมี  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น  ๘   ผลการประเมิน38 

พบว่าจากแบบสอบถามจ านวน  ๓๖  ชุด  เป็นเพศชาย ๒๗ คน เพศหญิง ๙ คน  ส่วนใหญ่อายุการท างาน



 

๑๐ 

 

จะมากกว่า ๑๐ ปี จ านวน  ๒๗  คน  ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจ  ความรู้ความเข้าใจ  การน า
ความรู้ไปใช้ต่อการเข้าร่วมโครงการ  ดังนี้  ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบรรยายของวิทยากรภาพรวมอยู่ที่2 

ระดับมากที่สุด  ความพึงพอใจในการบริการภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก  ความพึงพอใจในการอบรมและการท า
กิจกรรมภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก  ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก  และการน า4 

ความรู้ไปใช้ภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก   ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคืออยากให้จัดอบรมเรื่องคุณธรรมและมารยาท     
มติที่ประชุม รับทราบ   6 
 

  ๔.๓  บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม กรกฎาคม ๒๕๖๑   8 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงบประมาณ  ได้จัดส่ง
บัญชีนวัตกรรมไทย  ฉบับเพิ่มเติม  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  จ านวน  ๑๕  ผลงาน  เพื่อให้มหาวิทยาลัยน าไปใช้10 

ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าหรือบริการนวัตกรรมไทยได้  รายละเอียดดังเอกสาร 
มติที่ประชุม รับทราบ   12 
 
 14 

  ๔.๔  การรับรองคุณวุฒิของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงาน ก.พ. ได้พิจารณา16 

รับรองคุณวุฒิและรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏพระนคร   ๒  หลักสูตร  ดังนี้  ๑.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี)  (หลักสูตร18 

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) เมื่อวันที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  และ ๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
สื่อสารผ่านสื่อใหม่  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ ๒๕๕๙)  เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๐  ซึ่ง สกอ. ได้สอบทาน20 

หลักสูตรแล้วว่าความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
มติที่ประชุม รับทราบ   22 
 

  ๔.๕  ขอเชิญชวนให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิ 24 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า   ส านักส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอเชิญชวนสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิ26 

อนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  โดยขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินตามแต่เห็นสมควร  ส าหรับผู้ที่บริจาค
เงินตั้งแต่  ๕๐,๐๐๐  บาท  ขึ้นไป  มูลนิธิฯ ขอเชิญรับของที่ระลึกประทาน/ร่วมฉายพระรูปหมู่กับองค์28 

ประธานในวันงาน  และลงโฆษณาสี่สีเต็มหน้า 
มติที่ประชุม รับทราบ   30 
 

  ๔.๖  รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากร 32 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  สถาบันภาษา  รายงานผลการ
สอบภาษาอังกฤษของคณาจารย์และบุคลากร  ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษแก่คณาจารย์34 

และบุคลากร  เมื่อวันที่  ๖ , ๙ , ๑๐ และ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITDS)  อาคาร ๒๒  ผลคะแนน ดังนี้  ๑.  อาจารย์  ผู้เข้าสอบทั้งหมดจ านวน  ๘๘ คน คะแนน36 

สูงสุดร้อยละ ๙๔  คะแนนต่ าสุดร้อยละ ๒๒  และคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  ๖๐  และ ๒. เจ้าหน้าที่  ผู้เข้าสอบ
ทั้งหมดจ านวน  ๑๗๘  คน  คะแนนสูงสุดร้อยละ  ๙๕  คะแนนต่ าสุดร้อยละ  ๒๑.๖๗  และคะแนนเฉลี่ย38 

ร้อยละ  ๖๖.๖๗   
มติที่ประชุม รับทราบ   40 
 



 

๑๑ 

 

  ๔.๗  แต่งตั้งคณะท างานติดตามการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า   ส านักงานจังหวัดนนทบุรี  2 

แจ้งค าสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๑  เรื่อง  
แต่งตั้งคณะท างานติดตามการด าเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี  เพ่ือให้โครงการฯ 4 

สามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องและได้รับผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ส าหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ต าแหน่งคณะท างาน  ชุดที่  ๑   6 

มติที่ประชุม รับทราบ  มอบผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์ รองอธิการบดีเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัย 8 
 

  ๔.๘  ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐   10 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รายงานที่ประชุมว่า  ส านักงานกลางมูลนิธิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แจ้งประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งผลการคัดเลือก12 

อาจารย์ดีเด่นทั้ง ๒ ประเภท  ตามที่เสนอชื่อยังไม่มีผู้ที่มีผลงานปรากฏประจักษ์ชัดในระดับดีเด่นตาม
หลักเกณฑ์ของมูลนิธิฯ  ส าหรับเอกสารที่เสนอมาหากประสงค์จะขอคืนโปรดติดต่อส านักงานมูลนิธิฯ 14 

ภายใน ๑๕ วัน หลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้ 
มติที่ประชุม รับทราบ   16 
 

  ๔.๙  งานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านพระนคร ‘๖๑   18 

 อาจารย์สันติเลิศ  เพ็ชรอาภรณ์  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  รายงานที่
ประชุมว่า  การด าเนินการจัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการ ระหว่างวันที่  ๘ – ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  20 

ส าหรับในเอกสารจะเป็นรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละคณะ  พิธีการเปิดกิจกรรมจะใช้บริเวณ
โถงกลาง ชั้น ๒ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ เป็นการเปิดงานทั้งหมดของมหาวิทยาลัย เริ่ม22 

ลงทะเบียน เวลา ๐๘.๐๐ น.  เข้าสู่พิธีเปิดเวลา ๐๙.๐๐ น.  จากนั้นจะเป็นการเปิดงานของแต่ละคณะ จึง
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  รายละเอียดก าหนดการ           ดัง24 

เอกสาร  
มติที่ประชุม รับทราบ   26 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๕  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  28 

  5.๑  (ร่าง)  รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                      
ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ต.ค. ๖๐ – มิ.ย. 61)  30 

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รายงานที่ประชุมว่า  ผลการ
ปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 ( 1 ตุลาคม – 30 มิถุนายน 2561)   32 

มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณโดยประมาณการรายจ่ายไว้ ซึ่งจ าแนกเป็น งบประมาณแผ่นดิน  
๖๔๖,๑๗๑,๐๐๐  บาท  เงินนอกงบประมาณ  ๓๒๑,๘๑๘,๕๖๐ บาท  จัดสรรจากร้อยละ ๘๐ ของ34 

ประมาณการรายรับ จ าแนกเป็นรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ  ๒๑๕,๒๑๖,๘๐๐  บาท และรายได้
จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ จ านวน  ๑๐๖,๓๐๑,๗๖๐  บาท  นอกจากนี้ยังจัดสรรเงินคงคลัง จ านวน  36 

๕๙,๗๐๔,๕๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น  ๑,๐๒๗,๓๙๔,๐๖๐  บาท   กองคลังจะปิดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เงินนอกงบประมาณอยู่ประมาณกลางเดือนกันยายน ๒๕๖๑   38 



 

๑๒ 

 

 เมื่อสิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยได้รับ
รายรับจริง ทั้งสิ้น 917,811,950.32  บาท ร้อยละ 87.57 ของประมาณการรายรับทั้งหมด จ าแนกเป็น2 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 646,171,000 บาท ร้อยละ 100 ของงบประมาณที่ได้รับ และเงินนอก
งบประมาณ 271,640,950.32 บาท ร้อยละ 67.59 ของประมาณการรายรับจากเงินนอกงบประมาณ 4 

ซึ่งมาจากเงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ 185,064,535.32 บาท     ร้อยละ 68.79 ของ
ประมาณการรายรับ และเงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคพิเศษ 86,576,415.00 บาท หรือร้อยละ 6 

65.16 ของประมาณการรายรับ 
 หน่วยงานได้ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแหล่งงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายสูงสุด คือ 8 

งบประมาณแผ่นดิน จ านวน 451,028,756.45 ร้อยละ 69.80 รองลงมา คือ เงินรายได้จากการจัด
การศึกษาภาคพิเศษ จ านวน จ านวน 69,059,449.78 บาท ร้อยละ 64.97 เงินรายได้จากการจัด10 

การศึกษาภาคปกติ  จ านวน 130,849,814.46 ร้อยละ 60.80 และเงินคงคลั ง  จ านวน 
13,879,192.00 บาท ร้อยละ 23.25  ตามล าดับ โดยวงเงินที่เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 664,817,212.89 12 

คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด 
 หน่วยงานได้ด าเนินงานและส่งเบิกงบประมาณ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายจ าแนกตามหมวด14 

รายจ่ายพบว่า เบิกจ่ายในหมวดงบบุคลากรสูงสุด จ านวน 117,889,020.60 ร้อยละ 74.63 รองลงมา
คือ งบเงินอุดหนุน จ านวน 207,199,120.41 ร้อยละ 68.22 งบลงทุน จ านวน 159,765,751.14 16 

ร้อยละ 67.17  งบด าเนินงาน จ านวน 168,803,320.77 ร้อยละ 58.16 และงบรายจ่ายอ่ืน จ านวน 
11,154,999.97 ร้อยละ 29.69 ตามล าดับ 18 

 หน่วยงานได้ด าเนินงานและส่งเบิกงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 3 รวมทั้งสิ้น 664,817,212.89 
บาท หรือร้อยละ 64.71 ของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรร เมื่อจ าแนกเป็นรายหน่วยงาน พบว่าหน่วยงาน20 

ที่มีผลการด าเนินงานและส่งเบิกจ่ายงบประมาณสูงสุด คือ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ  80.96 
รองลงมา คือ กลุ่มตรวจสอบภายใน ร้อยละ 76.65 กลุ่มงานการตลาดและธุรกิจรายได้ ร้อยละ 75.00 22 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร้อยละ 74.39 และโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร้อยละ 74.06 ตามล าดับ หน่วยงานที่
มีผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณในระดับน้อยที่สุด คือ พุทธวิชชาลัย ร้อยละ 32.72 กลุ่มงาน24 

สภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 47.01 และคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละ 54.74 ตามล าดับ 
 ขอให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบแผนการปฏิบัติงานซึ่งรายละเอียดตามเอกสารเป็นรายโครงการ 26 

บางโครงการหมายเหตุว่าปิดโครงการแปลว่าได้ด าเนินการสิ้นสุดโครงการแล้ววงเงินที่เห็นในช่องคงเหลือ 
ถ้าเป็นปิดโครงการส าหรับรายการนี้กองนโยบายและแผนจะจัดท ารายงานขอเก็บเงินเหลือจ่าย  กรณี28 

งบประมาณแผ่นดินจะต้องท าบันทึกขออนุญาตจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคซึ่งได้ค้างไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑  ขอให้ตรวจสอบกรณีที่ยังไม่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายขอให้เร่งรัดด าเนินการ  เพราะในส่วนของกอง30 

นโยบายและแผนจะตรวจสอบการเบิกจ่ายและแจ้งปิดโครงการไว้ที่ช่องหมายเหตุ ซึ่งจะเหลือเพียงบาง
โครงการ  ส าหรับงบประมาณแผ่นดินขอให้ทุกหน่วยงานให้ข้อมูลว่าแผนการเบิกจ่ายในระยะเวลา ๑๐ วัน 32 

จะด าเนินการทันหรือไม่และอยู่ในวงเงินจ านวนเท่าใด เพ่ือขออนุมัติการเก็บเงินเหลือจ่ายไว้เป็นค่า
สาธารณูปโภค หากมีข้อคิดเห็นหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประสานได้ที่กองนโยบายและแผน 34 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า   ส าหรับของหน่วยงานใน
ความรับผิดชอบที่ด าเนินการไม่ทัน จะให้ผู้ที่รับผิดชอบประสานกองนโยบายและแผน 36 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ส่วนของส านักงานอธิการบดีจะให้กองคลัง
ด าเนินการจัดท างบประมาณให้เพราะจากรายงานมีหลายรายการที่ได้ด าเนินการตามระเบียบฯ แล้ว  ซึ่งจะ38 



 

๑๓ 

 

มีเงินเหลือจ่ายปรากฏ  ส าหรับงบประมาณแผ่นดินได้ด าเนินการจัดหาแล้วทั้งงบก่อสร้างและครุภัณฑ์ และ
มีเงินเหลือจ่ายคืนเช่นกัน  ส านักงานอธิการบดีจะมีเส้นแบ่งอยู่ว่าถ้ามีการใช้งบประมาณไปแล้วก็คือการเข้า2 

สู่สัญญาส่วนการจ่ายจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆ เช่น  การเข้าสัญญาแล้วสัญญาด าเนินการไม่ได้ผู้รับจ้าง
เข้าด าเนินการไม่ได้  มีปัญหาเรื่องการส่งมอบ การตรวจรับ  เพราะฉะนั้นการเบิกจ่ายก็จะล่าช้า  ส าหรับงบ4 

ลงทุนที่เป็นเงินคงคลังที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติที่ด าเนินการล่าช้าเป็นเรื่องของเครื่องปรับอากาศ  ส่วนเรื่อง
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  ส าหรับสิ่งก่อสร้างด าเนินการ แล้วเสร็จทั้งหมดแต่จะมีปัญหาเพียงการเข้าพ้ืนที่ 6 

และเรื่องครุภัณฑ ์ ปัญหาคือของบจัดหาครุภัณฑ์แต่ไม่มีคุณลักษณะเตรียมไว้ก่อนและก็มาเร่งด าเนินการท า
ใหม้ีการจัดหาถึง ๒ ครั้งทุกเรื่อง 8 

 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  รายงานที่ประชุมต่อว่า  ผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์  รายงานที่แจกให้  ณ  วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  หากมีข้อคาดเคลื่อนที่10 

เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ได้ส่งเอกสารมาด าเนินการเบิกจ่าย  ขอให้ตรวจสอบในหน่วยงานว่าเอกสารได้
ด าเนินการแล้วหรือไม่  หากพ้นก าหนดระยะเวลาตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศไว้จะด าเนินการเบิกจ่าย12 

ไม่ได้  ต่อไปจะเป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนว่าด้วยเรื่องยุทธศาสตร์  ทุกหน่วยงานจะ
ด าเนินการตามโครงการหลัก 33  โครงการ ภายใต้กิจกรรม 626 กิจกรรม จากการประมวลผล ณ  สิ้น               14 

ไตรมาส 3 หน่วยงานได้ด าเนินงานแล้วเสร็จจ านวน 237 กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินงาน 389 
กิจกรรม  เหลือเวลา ๒ เดือนขอความกรุณาเร่งรัดติดตาม  ในเอกสารเป็นจ านวนกิจกรรมได้จ าแนก16 

กิจกรรมที่ด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว  และอยู่ระหว่างการด าเนินงาน  ขอให้หัวหน้าหน่วยงานติดตามใน
กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและรายงานกองนโยบายและแผน  รายงานนี้ข้อมูลมาจากการบันทึกข้อมูล18 

ในระบบของแต่ละหน่วยงาน  หากจ านวนต่ ากว่าที่ด าเนินการไว้ให้ตรวจสอบและแจ้งกองนโยบายและแผน  
ในส่วนของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 77 ตัวชี้วัด หน่วยงาน20 

ด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 22 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  55  ตัวชี้วัด  จะรายงาน
ให้หน่วยงานทราบอีกครั้ง ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑  ส าหรับงบประมาณแผ่นดินหลังจากปิดงบประมาณ 22 

สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑  กองนโยบายและแผนจะรายงานให้ทุกหน่วยงานทราบ  และตามที่หน่วยงานได้
ส่งแบบฟอร์มโครงการเพ่ือจัดท าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ทั้งหมดที่เป็นตัว24 

โครงการในแบบฟอร์มใหม่ในยุทธศาสตร์ตัวใหม่ที่เป็น ๔ ยุทธศาสตร์  จากผู้ประสานหน่วยงานทั้งหมดเมื่อ
พิจารณาโครงการแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์  จึงเรียนขออนุญาตอธิการบดีว่ามหาวิทยาลัยจะ26 

ด าเนินการจัด Workshop  เพ่ือสังเคราะห์โครงการและเพ่ือปรับโครงการให้เข้ากับยุทธศาสตร์ โดยขอเชิญ
คณบดี  รองคณบดี  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าหน่วยงาน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านแผน28 

และงบประมาณ  อาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการ  เข้าร่วมประชุมในวันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  
๒๕๖๑  เพ่ือชี้แจงให้รับทราบโดยทั่วกัน  และเงินงบประมาณแผ่นดินที่ได้จัดสรรไว้ให้ทุกหน่วยงานเป็น30 

งบประมาณเชิงพัฒนาการศึกษาซึ่งสามารถน าไปพัฒนาวิชาการของคณะ  พัฒนาอาจารย์และพัฒนา
นักศึกษา  แต่ไม่สามารถน างบประมาณนี้ไปท าแผนบริการวิชาการ  เนื่องจากการบริการวิชาการได้มีการ32 

จัดสรรงบประมาณไว้แล้วซึ่งจะมีคณะกรรมการสังเคราะห์ในเรื่องนี้  กรณีที่มีงบประมาณแผ่นดินและเงิน
บ ารุงการศึกษาที่วิเคราะห์จากรายได้ตามจ านวนนักศึกษา  เงินที่เป็นงบประมาณแผ่นดินให้ใช้บริหาร34 

หน่วยงานหรือคณะ  ไม่สามารถน าไปใช้ในเรื่องของการจัดกิจกรรม  เช่น  พานักศึกษาไปทัศนศึกษาแล้ว
จ้างเหมารถให้นักศึกษาหรือค่าอาหารไม่สามารถท าได้ด้วยงบประมาณแผ่นดิน  สามารถน าไปพัฒนา36 

การศึกษาในระดับท่ีเป็นอาจารย์ที่เป็นการบริหารคณะเช่นนี้ได้  เพราะฉะนั้นที่จัดเงินบ ารุงการศึกษาให้แล้ว
หากจะใช้เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้ใช้งบประมาณในส่วนที่จัดสรรไว้  ถ้าเป็นด้านกิจกรรมนักศึกษาคือการ38 



 

๑๔ 

 

พัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  เช่น  เรื่องผู้น านักศึกษา  เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ  สามารถใช้เงินกองทุน
กิจกรรมนักศึกษาจากกองพัฒนานักศึกษาที่ได้จัดสรรไว้ ในวงเงิน  ๑๕  ล้านบาท   ขอให้ดึงแผนบริการ2 

วิชาการออกให้หมดและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรอง  เพราะมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้แล้วว่าจะบริการ
วิชาการพ้ืนที่ใดบ้าง  ซึ่งชัดเจนมากภายใต้  ๕  แผนงานหลัก   และยังไม่เห็นยุทธศาสตร์ที่จะมีการพัฒนา4 

หน่วยงาน  จึงขอให้ปรับโครงการก่อนแล้วในวันพุธที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  จะมา Workshop   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  มีการประชุมซ้ าซ้อนกันจะเลื่อนวัน6 

หรือไม่อย่างไร      
 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  แจ้งว่า  ขอเลื่อนเป็นวันพฤหัสบดี8 

ที่  ๑๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ประธาน  กล่าวว่า  หากใช้งบประมาณไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดจะมีปัญหาในการเบิกจ่าย  10 

การประเมินงบประมาณจะประเมินตามยุทธศาสตร์แต่โครงการที่ไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ จะต้องทบทวน
ด่วนเพ่ือปรับปรุงด่วน  และขอให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดเร่งรัด12 

ด าเนินการเบิกจ่าย   
 นางเพ็ญพิมล  อัศวสืบสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  แจ้งว่า  เอกสารที่แจกให้จะมี14 

สัญลักษณ์ท าไว้ว่าโครงการใดใช้งบประมาณผิดประเภท หรือโครงการใดไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ขอให้
น าไปปรับแก้  โดยเขียนโครงการให้วัตถุประสงค์กับรายละเอียดงบประมาณต้องชัดเจนก่อนน าเข้าในวัน16 

พฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป   
 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้หารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงานก่อนและด าเนินการปรับให้เรียบร้อย  18 

และน ามาหารือกันอีกครั้ง 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แจ้งว่า  ส าหรับงบประมาณปี ๒๕๖๑  หากเป็น 20 

การพานักศึกษาไปนอกสถานที่จะไม่สามารถเบิกได้  จะต้องด าเนินการจัดหางบประมาณเอง 
 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  สอบถามว่า  ๑.  เอกสารที่คืนมาที่22 

ท าสัญลักษณ์ไว้คือที่เขียนเป็นดินสอใช่หรือไม่ซึ่งจะได้น าไปหารือกันภายในคณะ  ๒. งบบริการวิชาการยัง
จะมีอยู่ใช่หรือไม่  24 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  เมื่อมีการหารือกันแล้ว และคณะได้
ส่งตัวแทนซึ่งมาคุยกันส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจกัน  ในวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  อยากให้มาพร้อมกันจะได้26 

ชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน  เพราะหากคณะไม่เข้าใจก็จะยึดการด าเนินการแบบเดิมที่เคยด าเนินการมาซึ่งจะไม่
ตรงตามยุทธศาสตร์  หากกองนโยบายและแผนชี้แจงให้ชัดเจน และปฏิบัติไปพร้อมกันจะท าให้การ28 

ด าเนินงานนั้นส าเร็จโดยเร็ว     
มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ  สิ้นไตรมาส30 

ที่ ๓ (ต.ค. ๖๐ – มิ.ย. ๖๑)  โดยมอบทุกหน่วยงานน าไปตรวจสอบตามที่กองนโยบายและแผนได้แจ้งไว้  
และนัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑   32 

 

  5.2  รายงานผลการเข้าประชุมร่วมกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 34 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  รายงานที่ประชุมว่า  ได้รับมอบหมายจาก
อธิการบดีให้เข้าร่วมประชุมกับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  ซึ่ง ทอท. มีภารกิจในการบริการ36 

สังคมและได้จัดท ากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยเน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ 
ซึ่งได้ด าเนินการจัดท าร่วมกับโรงเรียน  โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนพลังงานสะอาดเพ่ือสภาพแวดล้อมชุมชนที่38 

ยั่งยืน” ปี ๒๕๖๐ โรงเรียนต้นแบบคือ โรงเรียนบ ารุงรวิวรรณวิทยา  โดยท่าอากาศยานดอนเมือง (ทอม.)                 



 

๑๕ 

 

ได้สนับสนุนให้โรงเรียนใช้พลังงานทดแทน  ซึ่งการด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะว่าควรจะขยายไปโรงเรียนอ่ืนด้วย  จึงได้เสนอว่าระดับอุดมศึกษาก็สามารถท ากิจกรรมร่วมกัน2 

ได้  ส าหรับกิจกรรมจะไม่ได้ลดในเรื่องพลังงานมากเท่าใดเพียงแต่สร้างจิตส านึกในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน        
มติที่ประชุม เห็นชอบข้อเสนอในการใช้พลังงานทดแทน  โดยมอบคณบดีทุกคณะน าไปพิจารณาและ4 

น าเสนอต่อมหาวิทยาลัย   
 6 

  5.3  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย 
   - ถอนวาระ -    8 
 
 10 

  5.4  ผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี   รายงานที่ประชุมว่า  ตามที่12 

มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการรายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะต่อสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในเกณฑ์การประเมิน  จากเอกสารจะเป็นผลการประเมิน  บางหลักสูตรรอผลการด าเนินงาน14 

รวมทั้งระดับคณะ  ในเอกสารนอกเล่มเป็นผลการประเมินระดับคณะ  ดังนี้ 
 ๑.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๓.๕๖ 16 

คุณภาพระดับดี   
 ๒.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  ๓.๒๑  18 

คุณภาพระดับด ี
 ๓.  วิทยาลัยการฝึกหัดครู  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๓.๒๘  คุณภาพระดับด ี20 

 ๔.  วิทยาลัยนานาชาติพระนคร  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๒.๗๕  คุณภาพ
ปานกลาง 22 

 ๕.  คณะวิทยาการจัดการ  ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๓.๔๕  คุณภาพดี 
 ๖.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๓.๔๔  คุณภาพดี 24 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยก็คือในส่วนของคณะ  เพราะต้องน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันที่   ๑๗  
สิงหาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งคณะที่ได้ด าเนินการตรวจประเมินไปแล้วคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  26 

และคณะที่เหลือจะต้องรอผลการประเมิน  ก าหนดการประเมินวันสุดท้ายวันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  
เมื่อตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วขอให้แจ้งไปที่ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป   28 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดช  บุญประจักษ์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  มีผลการประเมินได้  ๓.๑๑  แต่จากรายงานมีคะแนนเพียง  ๒.๖๖  ขอให้30 

ตรวจสอบให้อีกครั้ง 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะขอน าไปตรวจสอบอีกครั้ง32 

หนึ่ง  และขอให้ทุกคณะช่วยตรวจสอบคะแนนผลการประเมินว่าถูกต้องหรือไม่  โดยแจ้งส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 34 

มติที่ประชุม เห็นชอบผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐       
  36 

  5.๕  การส ารวจความพร้อมกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓)  38 

 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี   รายงานที่ประชุมว่า  เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  เมื่อวันที่  ๒๓ – ๒๔  กันยายน พ.ศ. 40 



 

๑๖ 

 

๒๕๕๔  ซึ่ง สมศ. ได้สอบถามว่ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
เมื่อใด  จึงขอหารือที่ประชุมว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมควรเป็นเดือนใด ในระยะเวลา  ๕  ปี  ถึงปี ๒๕๕๙  2 

จะต้องมีการตรวจประเมินแล้วแต่เนื่องจากระบบของ สมศ. มีปัญหาจึงไม่ได้ด าเนินการ  สมศ. จึงขอให้
มหาวิทยาลัยยืนยันการประเมินภายในวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ซึ่งได้หารือเบื้องต้นว่าจะเป็นเดือน4 

กุมภาพันธ์ หรือเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  จะดีหรือไมเ่นื่องจากหากจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในช่วงปิดภาคการศึกษา
จะเป็นปัญหาในการจัดเตรียมข้อมูล  จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณา  6 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  หากใช้ CHA ๕๙  จะต้องหา
เอกสารหลักฐานซึ่งต้องสอบถามหน่วยงานที่รับการตรวจประเมินก่อนว่าได้เก็บข้อมูลไว้หรือไม่  คือขอเวลา8 

สักนิดหากสามารถยืดเวลาได้มากที่สุดก็จะดี  หากพิจารณาช่วงเดือนสุดท้ายได้รอบเดือนใดก็ขอเดือนนั้น  
จะต้องรีบแจ้งหน่วยงานจะลงคณะ  หน่วยงานอ่ืนหรือไม่  หากใช้ CHA ก็จะประเมินเฉพาะคณะและ10 

หลักสูตร 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  ขอหารือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน12 

ก่อนว่า  จะขอเป็นเดือนสุดท้ายตามทีอ่าจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ไดเ้สนอ 
 ประธาน  กล่าวว่า  ตามท่ีแจ้งมาโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๖๑  เห็นด้วยที่จะไม่ควรเร่งให้มา14 

ตรวจ  มหาวิทยาลัยควรเตรียมความพร้อม  บางหลักสูตรจะมีค าถามมาก  เพราะหากตก ๑  หลักสูตรคือ
ตกทั้งหมด  โดยเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติพระนครหากพิจารณารายคณะที่มีผลประเมิน ๓.๕๐  ขึ้นไปถือว่า16 

ผ่านการประเมินแต่บางหลักสูตรยังไม่ได้ปรับปรุง  และจะมีค าถามต่อว่าหลักสูตรนี้จะปรับปรุงเมื่อใด  
เพราะฉะนั้นขอให้บางหลักสูตร เช่น  หลักสูตร DS ปริญญาเอกจะใช้อาจารย์เก่าเพ่ือให้หลักสูตรอยู่ได้  แต่18 

มหาวิทยาลัยจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือแสดงว่ามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรแล้ว  เพราะฉะนั้นจะอยู่ไม่รอด  ที่ผ่านมาการประเมินเป็นของปี ๒๕๔๘  แต่ให้สามารถรับรอง20 

หลักสูตรเก่า  ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านการรับรองหลักสูตรแล้ว จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการและด าเนินการ
ปรับปรุงภายใน ๑ – ๒ เดือน  หากเดือนกันยายนด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีตามเกณฑ์มาตรฐาน22 

ของศักยภาพอาจารย์ ส าหรับเป็นคณะกรรมการหลักสูตรเดิมก็ให้เป็นแบบเดิม เรื่องนี้เป็นของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จะมีคะแนนผลการประเมินที่ต่ า24 

กว่า ๓.๐๐ คือ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ต้องพิจารณาสาเหตุของการเกิดว่าเกิดจากปัญหาศักยภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหรือไม่เพราะเป็นหลักสูตรใหม่จะต้องตรวจสอบให้ดี  คณิตศาสตร์ศึกษา และสิ่งแวดล้อม26 

ศึกษา  หลักสูตรนี้ด าเนินการขอปิดแล้วแต่ต้องทบทวน เพราะผู้ที่จบสิ่งแวดล้อมศึกษาในระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกมีศักยภาพพร้อมจึงเป็นสิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญหรืออาจจะต้องปรับชื่อหลักสูตรใหม่  28 

หากมีอัตราว่างให้จัดหาอาจารย์มาประจ าสาขา  ส าหรับวิทยาลัยการฝึกหัดครูผลการประเมินคุณภาพระดับ
ดี  ให้พิจารณาสาขาทั้งหมดว่าสอดรับกับความต้องการของการผลิตครูหรือไม่เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก 30 

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรและศักยภาพของอาจารย์  ส าหรับวิทยาลัยนานาชาติพระนคร  จะมี
หลักสูตรคะแนนประเมินที่ต่ ากว่า ๓.๐๐ คือ  การแพทย์แผนไทยประยุกต์  และการสื่อสารผ่านสื่อใหม่  มี32 

นักศึกษาเพียงไม่กี่คนแต่อาจารย์ก็มีปัญหา  ส าหรับคณะวิทยาการจัดการ  จะมีหลักสูตรที่คะแนนประเมิน
ต่ ากว่า ๓.๐๐  คือ  การจัดการธุรกิจค้าปลีก  และบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตต้องด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น   34 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  หลักสูตรการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก  นักศึกษาจะอยู่ปี ๒  ซึ่งยังไม่มีนักศึกษาที่จบและยังมีการปรับตัวอยู่  อีกประเด็นคือนักศึกษา36 

ครึ่งหนึ่งไปท างาน  และได้หารือร่วมกับคณาจารย์ในคณะเพ่ือด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น 



 

๑๗ 

 

 ประธาน  กล่าวว่า  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีหลักสูตรที่คะแนนประเมินต่ ากว่า ๓.๐๐  คือ 
หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์  ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรใหม่  ขอให้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ตามที่2 

ได้กล่าว  เพ่ือแก้ไขให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด   
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า  จะต้องจัดท าหนังสือแจ้งว่า4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๓) ในช่วงเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒    6 

 อาจารย์พัฒนพงษ์  จันทร์ควง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  แจ้งว่า  ในส่วนของคณะวิทยาการ
จัดการ ล าดับที่ ๑๐ หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  ผลการประเมินคะแนนเป็นศูนย์  เนื่องจากไม่ผ่าน8 

องค์ประกอบที่ ๑  แต่ต้องด าเนินการประเมินไปตามระบบ  แต่อีก ๙  หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  ๑  
หากไม่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ เท่ากับองค์ประกอบอ่ืนก็ไม่ผ่านการประเมินด้วยทั้งหมด แต่ในระบบสามารถ10 

ให้ประเมินองค์ประกอบอ่ืนได้ องค์ประกอบ ๒ , ๓ , ๔ และ ๕  และมีคะแนนให้ แต่ที่ใส่ใน CHA จะมีค่า
คะแนนเป็นศูนย์ 12 

 เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เสนอว่า  ควรมีค าอธิบายให้ชัดเจน 
 รองศาสตราจารย์เพียงพบ  มนต์นวลปรางค์  รองอธิการบดี  แจ้งว่า จะน าไปปรับให้เป็นรูปแบบ14 

เดียวกัน  และตรวจสอบรายละเอียดอ่ืนๆ ให้ถูกต้อง  จึงขอให้คณบดีทุกท่านช่วยตรวจสอบอีกครั้งเพ่ือ
ความถูกต้องและสมบูรณ์   16 

มติที่ประชุม ๑.  มอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาแจ้งความพร้อมการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ในเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒   18 

  ๒.  มอบส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานทุกคณะ  ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  เพ่ือให้ทันตามก าหนดเวลาความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินฯ  20 

     
ระเบียบวาระที ่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ 22 

๖ .๑   นั ดประชุ มคณะกรรมการบริ หา รมหา วิทยาลั ย   ค รั้ งที่  ๙ /๒๕๖๑                                       
ในวันอังคารที่  ๔  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย            24 

ชั้น  ๔  อาคารอนุสรณ์  ๑๐๐  ปีการฝึกหัดครูไทย 
มติที่ประชุม รับทราบ   26 

 
  ๖.๒  ความคืบหน้าสัญญาจ้างระยะที่ ๒  อายุครบ ๖๐  ปี 28 

 อาจารย์ขจิตพรรณ  อมรปาน  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  แจ้งว่า   ตามที่อธิการบดี
ได้ลงนามในประกาศฯ เรื่องการต่อสัญญาจ้างระยะที่ ๒  อายุครบ  ๖๐  ปีแล้วนั้น  ได้ทราบว่างานนิติการ30 

ได้บันทึกเสนออธิการบดี  คัดค้านการด าเนินการตามประกาศและไม่ต่อสัญญาให้อาจารย์  เพราะขัดต่อ
ข้อบังคับฯ  ของมหาวิทยาลัย ข้อเท็จจริงเป็นประการใด  32 

 ประธาน  กล่าวว่า  ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดต่อข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย  และไดม้อบหมายให้
กองบริหารงานบุคคลด าเนินการประกาศให้อาจารย์มาท าสัญญา  เนื่องจากประกาศฯ มีผลบังคับใช้แล้ว 34 

การท าสัญญาให้เป็นไปตามรูปแบบใหมเ่พ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับมหาวิทยาลัย   
มติที่ประชุม รับทราบ 36 

 



 

๑๘ 

 

  ๖.๓  เชิญชวนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙   2 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ไม้เจริญ  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  แจ้งว่า                       
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ                 4 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙  ในวันศุกร์ที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑  ตั้งแต่
เวลา ๐๗.๓๐ น.  เป็นต้นไป  ณ หอประชุมภัทรมหาราช ชั้น ๑  และชั้น  ๒   การแต่งกายผ้าไทย 6 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 8 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 10 

  
   12 

     นางสาวฉันทวรรณ  นาคชัย 
     นางสาวธนกมล  ธาราวุฒิ 14 

        นางสาวเพ็ญพักตร์  เปรมสุข 
        ผู้จดบันทึกการประชุม 16 

 
        นายสมชาย  ทองพันธ์อยู่  18 

        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 20 

 
 22 

 


